

Số: 968 /BC-SGDĐT

Đắk Nông, ngày 05 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Sơ kết công tác PCTP, PCMT, PCMBN 6 tháng đầu năm 2017**

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 597/CAT-PV11 ngày 16/5/2017 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc sơ kết công tác PCTP, PCMT, PCMBN 6 tháng đầu năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả như sau:

**Phần thứ nhất**  
**Đánh giá kết quả triển khai công tác**  
**phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, và tệ nạn xã hội**

**I. Công tác tham mưu, chỉ đạo:**

Thực hiện các văn bản chỉ đạo chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; chỉ thị số 48 CT/TW ngày 22/10/2012 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/6/2013 của Bộ chính trị về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Thông tư số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT; Công văn số 5727/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, Kế hoạch 288/KH-CAT (PA83) ngày 30/9/2016 của Công an tỉnh Đắk Nông về việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền giáo dục Pháp luật Khối trường THPT, THCS và các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đưa nội dung vào hoạt động chỉ đạo thực hiện thường xuyên của các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học các cấp trên toàn tỉnh;

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 2002/Kh-SGDĐT ngày 18/11/2016 về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền về an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm Pháp luật khác

trong ngành giáo dục năm học 2016-2017, hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo các trường học giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên. Công tác giáo dục tuyên truyền ở các trường học có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, hội cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương các cấp. Nội dung tuyên truyền giáo dục được chú trọng như phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống tác hại trò chơi điện tử trực tuyến, phòng chống thuốc lá...; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục như triển khai trong các giờ học chính khóa, lồng ghép trong hoạt động ngoại khóa, tổ chức thi tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa thể thao để tạo môi trường sinh hoạt vui chơi lành mạnh giúp học sinh nhận thức và tránh được sự cám dỗ của các tệ nạn xã hội.

## **II. Kết quả:**

### **1. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS**

Xác định Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy-HIV/AIDS là một trong những nội dung trọng tâm trong của công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy vào kế hoạch năm học của ngành. Hình thức triển khai tuyên truyền giáo dục thông qua việc tích hợp trong các các giờ dạy chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tích hợp tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong các môn học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học thực hiện giảng dạy nghiêm túc có chất lượng các tiết học có liên quan đến ma túy - HIV/AIDS theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo ở các bộ môn Hoá học, Sinh học, GDCD, Địa lý, Ngữ văn ở các cấp học, giúp học sinh nhận thức ma túy là gì, tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy, biện pháp phòng tránh...

Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy được triển khai trong các giờ chào cờ đầu tuần, các nội dung sinh hoạt theo chủ đề của hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống và các sinh hoạt ngoại khóa của bộ môn. Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp tư liệu như phim ảnh, chương trình thi ngoại khóa để tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa giáo dục phòng chống ma túy đến tất cả các trường học. Các nội dung tuyên truyền ngoại khóa đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức về phòng chống ma túy sinh động, đạt hiệu quả cao.

Năm học 2016-2017 Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với phòng PC47, PA83 Công an tỉnh tổ chức Tuyên truyền phòng, chống ma túy và bạo lực học đường đến 8 đơn vị trường học trong tỉnh. Cán bộ giáo viên và các em học sinh của 8 trường học được các báo cáo viên thuộc phòng PC47, PA83 cung cấp đầy đủ các thông tin về tác hại của ma túy và các nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường. Qua các đợt tuyên truyền trên các em học sinh đã tự tìm hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về quy định của

pháp luật về các loại tội phạm ma túy, tác hại của ma túy và kỹ năng phòng vệ trước các tội phạm ma túy, qua đó góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh góp phần xây dựng môi trường học đường trong sạch, không có tệ nạn ma túy.

Các trường học đã chủ động phát động phong trào phát hiện, tố giác tội phạm có liên quan đến ma túy, tổ chức các đợt ra quân làm sạch môi trường trong và xung quanh trường học; phối hợp chính quyền công an địa phương để quản lý đối tượng học sinh ở trọ ; trang bị cho học sinh kiến thức kỹ năng trong cuộc sống; phát hiện và giáo dục kịp thời học sinh có biểu hiện vi phạm tệ nạn xã hội, phối hợp Hội cha mẹ học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con em, việc phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy con cái; giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn về tâm sinh lý lứa tuổi để có biện pháp giáo dục hiệu quả hơn, giúp các em không vướng vào các tệ nạn xã hội.

## **2. Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm**

Hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt đến tất cả các trường học, chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với các Đoàn thể và chính quyền địa phương để nắm rõ tình hình an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường để có biện pháp đấu tranh ngăn ngừa.

Các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giữa nhà trường với chính quyền địa phương, gia đình phụ huynh và học sinh nhà trường ngay từ đầu năm học. Lòng ghép tuyên truyền các chủ đề phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các buổi chào cờ đầu tuần, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép hoạt động tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xây dựng và sử dụng có hiệu quả thùng thư tố giác tội phạm.

Tuy nhiên một số yếu tố nguy cơ như việc quản lý cấm các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet cho phép truy cập vào các trò chơi bạo lực trên internet vẫn chưa có chế tài mạnh mẽ; một số quán kinh doanh game online trá hình dưới hình thức cung cấp dịch vụ internet tồn tại ở ngay gần nhiều trường học gây nên nguy cơ tiềm ẩn về bạo lực học đường và các loại tội phạm tiếp cận học sinh.

## **3. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội**

Công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội ở các trường học tập trung vào một số nội dung trọng tâm như xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tuyên truyền giáo dục phòng chống thuốc lá, tác hại việc nghiện game online, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; ngành đã triển khai Kế hoạch số 470/KH-SGDĐT ngày 27/01/2016 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020, bước đầu kết quả rất khả quan.

Cuộc vận động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, xây dựng nhà trường không khói thuốc lá đã được triển khai rộng rãi ở các trường học bằng nhiều hình thức như xây dựng quy định cán bộ, giáo viên của các trường học không hút thuốc lá trong cơ quan; treo bảng cấm thuốc lá trong nhà trường; phổ biến các quy định của pháp luật, của ngành giáo dục và về phòng chống thuốc lá trong trường học. Kết quả bước đầu ở nhiều trường học đã có sự chuyển biến tích cực, các cán bộ giáo viên nghiện thuốc lá giảm, học sinh nhận thức được tác hại của thuốc lá và chấp hành nghiêm túc quy định nề nếp trường học.

Ngành giáo dục và đào tạo đã đưa việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện vào tiêu chí đánh giá thi đua của các trường học. Việc triển khai thực hiện chú trọng đến sự phối kết hợp của nhà trường, cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp.

Tình trạng học sinh sa đà vào các trò chơi trực tuyến trên internet ảnh hưởng đến kết quả học tập và đạo đức trong những năm qua là một trong những vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Học sinh nghiện trò chơi trực tuyến bạo lực không chỉ ảnh hưởng đến năng lực học tập, sức khỏe mà còn gia tăng nguy cơ về vi phạm pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học đã chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục học sinh về tác hại của việc nghiện các trò chơi trực tuyến bạo lực, đồng thời các trường học đã xây dựng những biện pháp cụ thể để quản lý học sinh hạn chế tác hại của thực trạng trên.

Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông được thực hiện tích hợp trong chương trình chính khóa các môn học như Ngữ văn, Giáo dục công dân, Sinh học; đồng thời các trường học tổ chức trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi tìm hiểu ...

### **III. Đánh giá chung:**

#### **1. Ưu điểm**

- Với những hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, mại dâm, HIV-AIDS và tệ nạn xã hội có hiệu quả, các nhà trường trong tỉnh đã đảm bảo môi trường học đường trong sạch và góp phần tích cực trong việc đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội ở các địa phương.

- Số học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội ở các nhà trường trong tỉnh đã giảm đáng kể.

#### **2. Hạn chế**

- Nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên phụ trách tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội còn hạn chế. Công tác triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội một số nơi còn thụ động.

- Vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn về bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài nhà trường gây mất an toàn cho học sinh, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng góp phần đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn cả trong và ngoài nhà trường.

- Việc phối hợp nhà trường với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ở một số địa bàn phức tạp còn hạn chế. Thông tin 2 chiều về tình hình an ninh trật tự giữa nhà trường và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên. Sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để đảm bảo tình hình trật tự an toàn bên ngoài nhà trường cần được chú trọng.

## **Phần thứ hai**

### **Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017**

Giai đoạn 6 tháng cuối năm 2017 là thời điểm học sinh nghỉ hè năm 2016-2017 và triển khai các hoạt động trọng tâm trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội của năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

1. Các trường học chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác chuyển sinh hoạt hè về địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè; tích cực phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền giáo dục, tạo môi trường sinh hoạt vui chơi lành mạnh cho học sinh sinh viên trong thời gian nghỉ hè. Phòng chống xâm hại trẻ em.

2. Tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV-AIDS, giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản... tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khoá một số môn học ở các cấp học. Bổ sung chương trình về phòng chống ma túy, tội phạm với nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện; Tổ chức cán bộ giáo viên tham gia chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên về phòng, chống tội phạm, ma túy.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy trong nhà trường bằng nhiều hình thức phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, với điều kiện cụ thể của nhà trường. Mở rộng các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp, hoạt động thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên vào các hoạt động lành mạnh.

4. Triển khai hoạt động cam kết giữa học sinh với nhà trường, nhà trường với phụ huynh, nhà trường với Công an địa phương về xây dựng “*Tất cả vì mái trường không có ma túy*”, “*Trường học an toàn, thân thiện*”, lập các “*hòm thư điện tử*” để tiếp nhận các thông tin tố giác tội phạm.

5. Các trường học phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh để nâng cao vai trò của gia đình, phụ huynh học sinh, xác định rõ gia đình có nhiệm vụ hàng đầu trong quản lý giáo dục con em phòng, chống ma túy. Các trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm và cuối năm học để thông báo về kế hoạch phòng, chống tội phạm, ma túy; yêu cầu phụ huynh ký cam kết phối hợp trách nhiệm với nhà trường, quan tâm tới con em, phát hiện sớm những hiện tượng có liên quan đến tội phạm, để cùng nhà trường giải quyết quản lý giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả triển khai công tác giáo dục phòng, chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hành động trong 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo./.

**Nơi nhận:**

- Phòng PV11-Công an tỉnh;
- Lưu VP, CTTT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Thị Việt Hà**